



คำประกาศคุณูปการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
สมจิต หนูเจริญกุล

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต หนูเจริญกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พุทธศักราช ๒๕๑๐ ได้รับประกาศนียบัตรดุษฎีครุกรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Science in Nursing ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ และระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Nursing) จาก Wayne State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต หนูเจริญกุล เป็นครูพยาบาลคนแรกที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อีกทั้งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเบิกทางให้แก่วงการวิชาชีพพยาบาล เป็นผู้ที่นำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงมาเขียนเป็นตำราการพยาบาลอายุรศาสตร์ และเป็นตำราที่ใช้การศึกษาเล่าเรียนและนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น “ครูพยาบาลผู้เบิกทางในวิชาชีพคนสำคัญ” ของประเทศมายาวนาน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาการพยาบาลและอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ ๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสภาการพยาบาล และที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ในห้วงเวลาที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต หนูเจริญกุล ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๖ ได้มีส่วนสำคัญในการกำกับดูแล และควบคุมกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญผลานวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ร่วมกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ สนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และการสร้างความเป็นเลิศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการ เสนอแนวทางการปรับปรุงที่สร้างสรรค์และเป็นธรรม
อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิชาการ และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าในการพัฒนาการ
บริหารงานของผู้บริหารสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้คำปรึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตร การวิจัย และกิจกรรมการเรียนการสอนของสำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการพยาบาลศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต หนูเจริญกุล ได้ให้ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทำให้บุคลากรสามารถพัฒนาทักษะด้านการเขียนผลงานวิชาการและ
ตำราได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพอย่างยั่งยืน ในฐานะ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งวิชาการ
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต หนูเจริญกุล
ได้ให้คำแนะนำและกระตุ้นเพื่อเป็นแรงขับและสนับสนุนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ ผ่านการประเมินและเสนอแนวทางการปรับปรุงที่สร้างสรรค์และ
เป็นธรรม อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิชาการและผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเกียรติประวัติและคุณูปการที่มีต่อการจัดการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพพยาบาลศาสตร์มายาวนาน รวมทั้งการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ
ในการร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียน
การสอนของสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดหิตานุหิตประโยชน์
เป็นอเนกอนันต์ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงได้มีมติเห็นชอบมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ประจำปี ๒๕๖๗ ให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
สมจิต หนูเจริญกุล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

